

## เมื่อ ร้องส่งสาร

งู เป็นสัตว์ที่น่าเกลียด และน่ากลัวในชีวิตจริง แม้แต่คำเปรียบเปรยก็มีความหมายเจ็บช้ำขื่นนัก ถ้ามีใครมาเรียกเราว่าเห่าหิวงูละก็ ซาดินแทบไม่ยอมมองหน้ากันทีเดียว แต่ในความฝันตรงกันข้าม ทุกคนอยากฝันเห็นงู เพราะในความฝันงูเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่ ฉะนั้นสาว ๆ ส่วนมากจึงอยากจะฝัน และรำพันว่าเมื่อไรจะฝันว่างูรัดสักที

งู แม้จะน่าเกลียดเพียงใด ถ้าเปรียบกับแขกแล้ว งูก็มีภาษาชั้นน้อย งูก็เป็นอาหารได้เหมือนกัน คนบางภาคชอบกินงู บอกว่าเนื้อขาว แซบอย่าบอกใครเลย จำได้เมื่ออยู่ปากช่อง ขณะนั้นกำลังสร้างคอกไก่ของกองวัดชิน มีคนทำงานอยู่ ๒ พวก ที่มาจากรุงเทพ ฯ และพวกที่มาจากภาคอีสาน เวลานั้นประมาณเที่ยง คนงานทั้งสองพวกกำลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ งูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาทราบภายหลังเป็นงูสิงห์ คนงานคนหนึ่งเห็น ร้องตะโกนว่า “งู งู” คนงานทั้งหมดลุกขึ้นแบ่งเป็นสองพวก แยกกัน พวกหนึ่งวิ่งหนีงู พวกหนึ่งวิ่งไล่งู พวกที่หนีงูเป็นพวกกรุงเทพฯ ก็นิ่งไม่เป็น และไม่รู้ว่าจะมีพิษหรือไม่ เลี้ยวหนีก่อนดีกว่าเพื่อความไม่ประมาท พวกอีสานไล่ต้อนงูเพราะรู้ว่า เป็นงูสิงห์ไม่เป็นพิษกินได้

นักเลงเหล้ากล่าวว่า บรรดาヤคองทั้งหลายแหล่ มันสู้ยาดองงูเท่าไม่ได้ กินแล้วร้อนหีบหีบตี ตึง ใช้ทำยาชะงัดนัก ใครที่เคยไปฮ้องกงคงจะทราบดีว่า ตึงกินกับเหล้านอกจากทำให้อายุยืนแล้ว อย่างว่ายอดไปเลย การกินตึงกับเหล้านี้ต้องกินสด ๆ ไล่กับเหล้ากระปุกชนิดแดง ที่เรียกว่า โง่เกี้ยว ที่ร้านเขามีนงูขายคล้าย ๆ งูสายม่านพระอินทร์ ตัวเขียว ๆ ไม้ใหญ่ ขนาดรับประทานครึ่งหนึ่งต้องกินตึง 7 ตี คือกินตึง 7 ตัว เขาฆ่าเดี๋ยวนั้นผ่าท้องเอาคีมมาใส่แก้ว แล้วรินเหล้าคีมทันที

ฝรั่งลวงมาก พวกที่ไม่เคยมาเมืองไทยจะต้องถามถึงงูเสมอ เพราะกิตติศัพท์ที่เขาได้ฟังเกี่ยวกับงูในประเทศไทยมากเสียจนกล่าวกันว่าบ้านไหนไม่มีงูไม่ใช่บ้านไทย แต่เมื่อมาเมืองไทยไม่เห็นงูสักตัว กลับบเร้าให้เราพาไปดู ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยมีบ่อเลี้ยงงูพิษเพื่อรดพิษเอา มาทำซีรัมแก้พิษงู งูพิษส่วนใหญ่มี 2 ชนิด คืองูเห่ากับงูสามเหลี่ยม ที่ต้องเลี้ยง 2 ชนิดเพราะพิษไม่เหมือนกัน ชนิดหนึ่งพิษทำลายประสาทอีกชนิดหนึ่งพิษทำลายเม็ดเลือด ซึ่งทั้งสองอย่างทำให้ตายได้ทั้งนั้น งูพิษทั้งหมดยังมีพิษแยกได้เป็น 2 อย่างทั้งนั้น ฉะนั้นจึงต้องทำแก้ทั้งสองชนิด ในรายสงสัยฉีดแก้พิษรวม งูพิษทางสถานเสาวภาต้องซื้อ ได้ตั้งราคาไว้เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน งบประมาณตัวละ 80 บาท งูสามเหลี่ยม 8 บาท งูเห่า 4 บาท คราวหนึ่งชาวบ้านแถวบางบ่อแบกกระสอบมีงูเต็มมาขายงูเห่าทั้งนั้น ทางสถานเสาวภาจึงซื้อไม่หมด เพราะที่เลี้ยงจำกัด ได้สอบถามว่าจับมาอย่างไร เขาบอกว่าเวลาหน้างานหนึ่งนำขึ้นไปอยู่บนโคกเขียวจับเอาเยอะเยอะที่บ่อสถานเสาวภาเคยมีคนเอาแขกที่เป่าปี่เรียกงูได้ไปเป่าข้างบ่องูปรากฏว่างูในบ่อเข้าที่กำบังหมด

งูกับพังกอนคู่กัน ที่อินเดียแขกมีงูกับพังกอนเลี้ยงไว้หนึ่งตามริมถนน เวลานั้นนักท่องเที่ยวมากก็เข้าซื้อให้ตุงักพังกอน ค่าคู่ประมาณ 25 บาท ถ้าต่อตี ๆ 1 บาท ก็แสดงให้ดู ความจริงพอเอางูกับพังกอนเข้าหากันยังไม่ทันกัด ตังท่าแล้วจกกันทันทีทั้งหมด เพราะถ้าให้กัดกันงูคงตายไป หาใหม่คงยาก

ให้หมองูตายเพราะงูกี่แล้วกัน เราไม่ใช่หมองูต้องระวังอย่าให้ตายเพราะงูเลย งูมีมากอ่านพบในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อย เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ยายแก่คนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่ไปสุระอยู่ดี ๆ ขณะที่รถกำลังเล่นอยู่บนถนนหลวงในนครหลวงนี้เอง งูเห่าเจ้ากรรมเลื้อยมาหลังที่นั่งเลื้อยตามหลัง แขน แดตกใจตัวแข็ง ร้องไม่ออกกลับเป็นผลดี งูเลื้อยกลับเข้าไป แท็กซี่จึงแล่นไปแจ้งตำรวจ ตำรวจโทรศัพท์ไปขอคนจับงูที่สถานเสาวภามาจับไป คนจับงูบอกว่าเคาะที่ตีตอนงูเลื้อยมาที่ตัว ถ้ากระดุกกระดิกมันจะกัดทันที ดีแต่อยู่นิ่งจึงไม่ทำอันตราย เขาจึงว่าเวลามีภัยให้หนึ่งเฉยถ้าจะจริง ที่ว่า

หมองตายเป็นระยะนี้ ตัวอย่างมี คือ คนรัศพืชของสถานเสาวภาเคยถูกงูกัดตาย แก้มันั้น ฉะนั้น  
 ควรระวังอย่าเข้าไปในที่ ๆ มีงูชุกชุม ถ้าจำเป็นควรใส่ที่อบู่ทให้สูงหรือนั่งกางเกงขายาวและเดิน  
 เร็ว ๆ งูจะได้กัดไม่เข้าหรือตามไม่ทัน การเดินทางค้าคั้นในที่รก ๆ ควรถือไม้ฟาดไปมาทางข้างหน้า  
 ด้งูกัด บริเวณแผลงพิษมี ๒ เชี่ยว ให้พยายามรีดแผลใส่ทิ้งเจอร์และให้รัดโคนแผลแล้วรีบพา  
 ไปหาหมอที่สุขศาลา หรือถ้าใกล้ไปสถานเสาวภา

ต้นเสลดพังพอน มีผู้กล่าวว่าสามารถจะดูดพิษงูได้ แผลที่งูกัดจะใช้เสลดพังพอนตำแล้ว  
 พอกที่แผล แต่เพื่อความแน่นอนต้องฉีดซีรัมแก้พิษงูจึงจะได้ผล

